

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๐๘/๖๖๗

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง มาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจจากสถานการณ์ราคาพลังงาน

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๑๕๔๐๒

ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอเรื่อง มาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจจากสถานการณ์ราคาพลังงาน เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๑. เห็นชอบในหลักการสำหรับการขยายมาตรการด้านพลังงานที่จะสิ้นสุดลงในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ มาตรการบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็วปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น และมาตรการด้านการคลัง โดยเห็นควรมอบหมายให้กระทรวงพลังงานเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการดำเนินการมาตรการด้านพลังงาน และมอบหมายให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการดำเนินการตามมาตรการด้านการคลัง ตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเร็วต่อไป

๒. รับทราบมาตรการขอความร่วมมือกลุ่มโรงกลั่นน้ำมันและโรงแยกก๊าซธรรมชาติ นำส่งกำไรส่วนหนึ่งจากค่าการกลั่นน้ำมันดีเซลและเบนซินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในช่วงวิกฤติราคาน้ำมันแพง เพื่อช่วยเหลือประชาชน และรับทราบมาตรการประหยัดพลังงาน โดยเห็นควรมอบหมายให้กระทรวงพลังงานเร่งรัดดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป และเร่งประสานงานหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการบรรลุผลสัมฤทธิ์โดยเร็วต่อไป

๓. เห็นควรมอบหมายให้กระทรวงพลังงาน และกระทรวงการคลัง กำกับและติดตามให้หน่วยงานในสังกัดที่มีอำนาจและหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจจากสถานการณ์ราคาพลังงานตามข้อ ๑ และ ๒ และตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๔. เห็นควรมอบหมายให้กระทรวงการคลัง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงบประมาณ และธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกันพิจารณาติดตาม ปรับปรุง และดำเนินมาตรการ เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนและภาคธุรกิจที่เหมาะสมตามสถานการณ์ของราคาพลังงานในตลาดโลก

/และแนบแนม...

และแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ โดยคำนึงถึงภาวะเศรษฐกิจ ความพร้อมและความสามารถทางการเงินของภาครัฐ ภายใต้พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของระดับราคาพลังงานที่มีต่อประชาชนและภาคธุรกิจ จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ ข้อเสนอมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจจากสถานการณ์ราคาพลังงาน ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ สำหรับการขยายระยะเวลามาตรการให้ส่วนลดราคาก๊าซหุงต้ม แก่ผู้มีรายได้น้อย ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมอีก ๓ เดือน ในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงกันยายน ๒๕๖๕ สำหรับผู้ใช้สิทธิ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ราย ภายในกรอบวงเงิน ๒๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เห็นสมควรให้กระทรวงพลังงาน จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามความจำเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป และสำหรับมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศ และมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดนิทรรศการ และงานแสดงสินค้าภายในประเทศ เห็นสมควรที่กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันกำหนดมาตรการและแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามขั้นตอนของ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนทุกขั้นตอน รวมทั้งเร่งสร้างความรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และเห็นควรให้มีการรายงานผลการดำเนินงานให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ ๆ เพื่อให้การดำเนินมาตรการดังกล่าวบรรลุผลสัมฤทธิ์และ มีความคุ้มค่าอย่างแท้จริง ตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๕

(นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร)

ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

กองจัดทำประมาณด้านเศรษฐกิจ ๓

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๕๔๗

โทรสาร ๐ ๒๖๑๘ ๕๐๙๕